

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2012

“ผมเริ่มมองเห็นเข็มนาฬิกาอย่างชัดเจน”

การรักษาโรค ฤทธิ์อำนาจ และคำตอเบเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อการรักษาโรค

โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่คริสตจักรมันมินไอตะ

“ในขณะที่รับเอาคำอธิษฐานอยู่นั้นฉันมองเห็นลำแสงที่ดูเหมือนกำลังห่อหุ้มรอบสายตาของฉันเอาไว้ก่อนหน้านั้นฉันมองไม่เห็นเข็มนาฬิกา แต่ตอนนี้ฉันสามารถมองเห็นเข็มนาฬิกาอย่างชัดเจน” (มัตถายิกิตทารา อะกิโกะ)

“ฉันเริ่มรู้สึกดีมาก ฉันรู้สึกราวกับว่ามีคนมากคดาของฉันเอาไว้ในช่วงการอธิษฐาน แต่หลังจากนั้นฉันก็ได้รับการรักษาให้หายจากอาการมองเห็นภาพซ้อน” (มัตถายิกิตทารา อะกิโกะ) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คริสตจักรมันมินไอตะ (ภายใต้การนำของศิษยาภิบาลชุงกิลยู) ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าโดยศิษยาภิบาลชุงกิลยู การรักษาโรคและการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจได้บังเกิดขึ้นและที่ประชุมลววยเกียรติแด่พระเจ้า คริสตจักรมันมินไอตะเป็นคริสตจักร



Pastor Soojin Lee

สาขาแห่งแรกของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล (ในญี่ปุ่น) คริสตจักรแห่งนี้เบ่งเป็นความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกิจกรรมอาสาสมัครและการจัดประชุมประจำเดือนเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าศิษยาภิบาลและสมาชิกคริสตจักรของคริสตจักรสาขาแห่งอื่น ๆ ทั่วญี่ปุ่นจากนาโกย่า มัตซึโมโตะ โตเกียว โอซากามา เกียวโต และโอกินาวาเดินทางมาเข้าร่วมด้วยใจที่โหยหาจนเต็มห้องนมัสการ ศิษยาภิบาลชุงกิลยูเทศนาในหัวข้อ “พระเจ้า... แพทย์ผู้รักษา” และอธิษฐานเพื่อสมาชิกด้วยผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจสมาชิกหลายคนได้รับการรักษาให้หายจากปัญหาสุขภาพ อาการบวมเนื่องจากระบบน้ำเหลือง อาการไทรอยด์ผิดปกติ อาการหูหนวกหูตึง และอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท คนเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นพยานถึงการหายโรคของตน หลายคนพูดเช่นกันว่าพวกเขาได้รับกำลังใจที่จะกลับใจและบางคนพูดว่าความชื่นชมยินดีและสันติสุขเกิดขึ้นกับเขาคำพยานมากมายพร้อมออกมาอย่างต่อเนื่องเมหลังจากการประชุม

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ศิษยาภิบาลลีเทศนาเนื่องในงานฉลองครบรอบ 18 ปีของคริสตจักรมันมินไอตะ ท่านหนุนใจศิษยาภิบาลและน่านเสนอแนวทางในการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ นอกจากนี้ การแสดงของทีมนักเต้นรำ “ฟาวเวอร์” และบทเพลงสรรเสริญของมัตถายิกิตทารา ฮองโดเติมเต็มความสุขให้กับสมาชิกคริสตจักรอย่างมาก ทีมพันธกิจศิลปะของคริสตจักรมันมินไอตะยังได้โชว์การแสดงพิเศษของดนตรีซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมเต็มลนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้เผยแพร่พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่างจริงจังมาโดยตลอดในญี่ปุ่นผ่านทางการประชุมครั้งใหญ่ในเขตไอตะเมื่องนาโกย่าปี 1994 การประกาศด้วยการรักษาโรคที่ชินซุปี 1996 และการประชุมเพื่ออศจรรรนาโกย่าปี 2000 ของดร.แจร์ร็อก ลี คริสตจักรแห่งนี้มีคริสตจักรสาขาและคริสตจักรพันธมิตรอยู่ 15 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงเมืองโตเกียว ยามาโกตะ และโอซากา

การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้า: พระเจ้าทรงอนุญาตให้อัครทูตเปาโลสำแดงการทำงานที่เหนือธรรมชาติมากมาย: เมื่อมีคนนำเอาผ้าเช็ดหน้าและผากันเป็นอนจากตัวของทานไปวางบนผู้ป่วย โรคภัยไข้เจ็บและผีร้ายก็ออกไปจากคนป่วยและคนที่ถูกผีเข้าสิง เช่นเดียวกัน การรักษาโรคมูมาวยได้เกิดขึ้นผ่านทางผ้าเช็ดหน้าที่ดร.แจร์ร็อก ลีได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าได้ถูกจัดขึ้นในทั่วทุกมุมโลกซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน ไทยปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และแอฟริกา (กิจการ 19:11-12)



การสัมมนาเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ถูกจัดขึ้นที่สถาบันศาสนศาสตร์มรณานาธาในอินเดีย

การสัมมนาเรื่อง “ขนาดแห่งความเชื่อ” ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ภายใต้การนำของศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮาน การสัมมนานี้จัดขึ้นที่สถาบันศาสนศาสตร์มรณานาธา (ผู้อำนวยการ: ศจ.ดร.อเล็กซานเดอร์ โจเซฟ) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวลลันจาดี เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ปัจจุบัน ศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮานรับใช้อยู่ที่คริสตจักรมันมินเซนไน

หลังจากการฉายวิดีโอเรื่อง “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” ที่แสดงถึงพันธกิจของมันมิน ศิษยาภิบาลฮานให้คำบรรยายในหัวข้อ “ขนาดแห่งความเชื่อ” ซึ่งเป็นคำเทศนาสำคัญของดร.แจร์ร็อก ลี ท่านอธิบายถึงความเชื่อที่แท้จริงและที่อยู่อาศัยในสวรรค์ระดับต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับระดับความเชื่อของบุคคล ผู้คนที่เข้าร่วมได้รับพระคุณอย่างมากเมื่อนักศึกษาในสถาบันศาสนศาสตร์เริ่มตระหนักว่าแต่ละคนมีความเชื่อแตกต่างกันอย่างไร ศิษยาภิบาลฮานยังได้อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจด้วยเช่นกัน (กิจการ 19:11-12)



การสัมมนาเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” ถูกจัดขึ้นในชาวตะวันออก ประเทศเนปาล

การสัมมนาเรื่อง “สาส์นจากกางเขน” ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์สำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรในคริสตจักรอภิชัยในเมืองชาวตะวันออก ประเทศเนปาล ศิษยาภิบาลและผู้นำมากกว่า 70 คนจาก 24 คริสตจักรได้เข้าร่วมในการสัมมนานี้ที่ศิษยาภิบาลไซมอน กูร์ริง (ในฐานะตัวแทนของคริสตจักรสาขาของมันเป็นในเนปาลและศิษยาภิบาลเกรซ ลีจากศูนย์พันธกิจมันมินในเนปาล) ให้คำบรรยายในการสัมมนา

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ศิษยาภิบาลเกรซ ลีเทศนาในหัวข้อ “พระเจ้าพระผู้สร้าง” และ “เพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงเป็นพระผู้ช่วยหรือคองของเราแต่เพียงองค์เดียว” จากนั้นท่านได้อธิษฐานเผื่อผู้ป่วยโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าแห่งการอธิษฐานและผู้คนจำนวนมากหายโรคและเป็นพยานถึงการรักษาของตน ผู้คนที่เข้าร่วมถวายเกียรติแด่พระเจ้าร่วมกันศิษยาภิบาลอินทรา ดิยาเลีย (ผู้รับใช้ในคริสตจักรอภิชัย) กล่าววว่า “ผมเข้าร่วมในการสัมมนาศิษยาภิบาลและการประชุมเพื่อ

การรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าของศิษยาภิบาลมียังสิ่งซึ่งจัดขึ้นในเนแถบลิตทิวรี หิมาลายันในปี 2006 คำเทศนาของท่านกินใจผมมากและผมเห็นผู้คนจำนวนมากหายจากโรคด้วยคำอธิษฐาน โดยใช้ผ้าเช็ดหน้า”



คำเทศนาชุด “สาธนาจากกางเขน” (10)

คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำของพระเยซูบนไม้กางเขน (3)

“ครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า ‘เอลี เอลี ลามาสะบักธานี’ แปลว่า ‘พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ โลกนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย’” (มัทธิว 27:46)

“หลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่า ทุกสิ่งสำเร็จแล้ว เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จจึงตรัสว่า ‘เรากระหายน้ำ’ มีกาชนะใส่น้ำองุ่นเปรี้ยววางอยู่ที่นั่น เขาก็เอาฟองน้ำ ชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวใส่ถ้วยไม้หุสซูนให้ถึงพระโอบอฐของพระองค์ เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้ว พระองค์ตรัสว่า ‘สำเร็จแล้ว’ และทรง ก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” (ยอห์น 19:28-30)



ดร. แจร์รี อี ลี ศิษยาภิบาลอ่าวโต

เมื่อช่วงเวลาของการเสียชีวิตมาถึง ผู้คนส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตของตนและจะฝากฝังความตั้งใจสุดท้ายกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของตน พระเยซู (ผู้ที่เสด็จลงมาในโลกนี้ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์) ทรงฝากฝังคำตรัสบางคำเอาไว้ในนานก่อนที่พระองค์ทรงสิ้นลมหายใจบนกางเขนและถอยคำเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อของ “คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำของพระเยซูบนไม้กางเขน”

เมื่อเราหั่งถึงพระทัยของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเรา (ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า) ผู้ทรงทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จเราก็กลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า เพื่อสานต่อจากหนังสือพิมพ์นิตยสารฉบับนี้แล้ววันนี้ขอให้เรากลับมาคิดถึงคำตรัสที่ห้า และหกที่พระเยซูตรัสไว้บนกางเขน

คำตรัสที่สี่: “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี”

คำตรัสของพระเยซูที่ว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี” ในมัทธิว 27:46 แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ โลกนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ในรูปแบบของการบ่นวออย่างขมขื่นหรือถ้อยคำที่แสดงถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์ พระเยซูทรงทราบถึงความทุกข์แห่งกางเขนมานานก่อนที่จะเสด็จลงมาในโลกนี้ นอกจากนั้น เมื่อพระองค์ทรงเลือกหนทางแห่งกางเขนอย่างเต็มใจและสมัครใจเพื่อทำให้การจัดเตรียมของพระเจ้าสำเร็จ จึงไม่มีเหตุผลใดที่พระเยซูจะบ่นต่อว่าพระเจ้า พระคำตรัสเหล่านี้มีความหมายฝ่ายวิญญาณที่สำคัญอย่างยิ่งขึ้นอยู่กับประการแรก มีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไม “พระเยซูจึงทรงร้องเสียงดัง” ตลอดคืนก่อนหน้านั้นพระเยซูทรงถูกนำตัวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ถูกไต่สวนอย่างไม่ปราณี และถูกเขียนชื่ออย่างทารุณ นอกจากนั้น พระองค์ทรงถูกตรึงไว้บนกางเขนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากที่ถูกตอกตรึงกับกางเขนเป็นครั้งแรก (มาระโก 15:25) แม้ว่าพระองค์ไม่มีกำลังเพียงพอที่จะ “ร้องเสียงดัง” แต่พระเยซูก็ทรงร้องเสียงดังเพื่อเตือนให้ประชาชนทั้งปวงรู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำอะไรที่พระองค์ทรงทอดทิ้งพระองค์และทำไมพระองค์ต้องยอมถูกตรึงบนกางเขน

ในวันนั้นพระกายของพระองค์ถูกตอกและถูกตรึงไว้บนกางเขนอย่างสิ้นหวัง พระเยซูถูกพระเจ้าทรงทอดทิ้งอย่างสิ้นเชิง ที่นั่นเขารู้สึกว่าพระองค์จะทรงสามารถไถ่มนุษยชาติให้พ้นจากความบาปของตนและนำเขาไปสู่สวรรค์ เพราะมนุษย์ทุกคนต้องถูกพระเจ้าทอดทิ้งตามคำแช่งสาปของกรรมบัญญัติ พระเยซูจึงทรงถูกแช่งสาปและถูกทอดทิ้งจากพระเจ้าแทนเรา เพื่อเตือนประชาชนทุกคนให้ระลึกถึงสิ่งนี้ “พระเยซูจึงทรงร้องเสียงดัง” จากพระคัมภีร์เรารู้ว่าเมื่อพระเยซูอยู่ถึงพระเจ้าพระองค์จะตรัสว่า “พระบิดา” อยู่เสมอ แต่กระนั้น ในมัทธิว 27:46 เหตุผลที่พระเยซูตรัสว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์” ก็เพราะว่าพระเยซูไม่กล้าเรียกพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ว่า “พระบิดา” เมื่อพระองค์ทรงกลายเป็นคนบาปที่แช่งสาปและถูกตรึงบนกางเขน ในทำนองเดียวกัน แม่ท่านจะพูดว่าท่าน “เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า” แต่ดำเนินชีวิตอยู่กับการทดลองของมารซาตานแทนที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ไม่สามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” ด้วยความมั่นใจเช่นกัน

ต่อไป พระเยซู “ทรงร้องเสียงดัง” เพราะผู้คนจำนวนมากไม่ถนัดกับโลกและกำลังเดินอยู่ในหนทางแห่งความตายแม้พระเจ้าได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อคนบาปแล้วก็ตาม เพราะพระเยซูทรงต้องการให้วิญญาณทุกดวงรู้จักสาเหตุที่พระองค์ทรงถูกตรึง ขอมอบเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ และมีชีวิตนิรันดร์ พระเยซูจึงทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี”

ถ้าเราเชื่อจากจิตใจว่าพระเยซูทรงถูกพระเจ้าทอดทิ้งและทรงถูกตรึงเพราะความบาปของเรา เราแต่ละคนต้องไม่อยู่ในความบาปอีกต่อไป แต่ต้องดำเนินชีวิตที่ถูกแยกไว้ต่างหากและเป็นบุตรของพระองค์ที่สามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” เราต้องตั้งใจที่จะเผยแพร่งานเป็นศาสนิกจากกางเขนอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อนำวิญญาณทุกดวง (ที่อยู่บนเส้นทางแห่งความตายโดยไม่รู้ถึงความจริง) กลับมาสู่หนทางแห่งความรอด

คำตรัสที่ห้า: “เรากระหายน้ำ”

ยอห์น 19:28 กล่าวว่า “เพื่อพระคัมภีร์จะสำเร็จจึงตรัสว่า ‘เรากระหายน้ำ’” เมื่อคนเสียชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนมากเขาจะรู้สึกกระหายน้ำอย่างรุนแรง ตอนนั้นท่านพอจะจินตนาการได้หรือยังว่าพระเยซูทรงกระหายน้ำมากเพียงใดเมื่อพระองค์ถูกตอกตรึงไว้บนกางเขนในสภาพอากาศแห้งแล้งของอิสราเอลภายใต้แสงอาทิตย์ที่แผดเผาเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงกระนั้น พระเยซูก็ไม่ได้ทรงทนทุกข์จากความกระหายฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีความหมายฝ่ายวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในคำตรัสของพระองค์ที่ว่า “เรากระหายน้ำ” เช่นกัน คำตรัสของพระองค์มีธรรมชาติเป็นฝ่ายวิญญาณเพื่อท้าทายเราแต่ละคนให้ได้รับความกระหายของพระองค์ด้วยใจประ โยชนจากพระ โลกิตของพระองค์ ถิ่นที่นั่นเราจะ “ใจประ โยชนจากพระ โลกิตของพระเยซู” ได้อย่างไร เมื่อพระเยซูทรงหลังพระ โลกิตของพระองค์เพื่อชวยมวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปของตน “การใจประ โยชนจากพระ โลกิตของพระเยซู” คือการเสาะหาโอกาสที่จะประกาศพระกิตติคุณอย่างขยันขันแข็งกับทุกคนที่ต้องจบลงในวันสุดท้ายไม่ว่าจะนอกเหนือจากการเผยแพรพระกิตติคุณ “โดยตรง” กับคนที่ไม่เชื่อแล้ว เราจะสามารถเผยแพรพระกิตติคุณ “ทางอ้อม” ด้วยการอธิษฐานเผื่อความรอดของดวงวิญญาณและการถวายเงิน ให้กับพระเจ้าเพื่อการทำพันธกิจเช่นกัน

เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” บางคนที่อยู่ใกล้เคียง “เอาฟองน้ำ ชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวใส่ถ้วยไม้หุสซูนให้ถึงพระโอบอฐของพระองค์” พระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยว ไม่ใช่เพื่อดับกระหายแต่เพื่อพระองค์จะดื่มรสของน้ำองุ่นเปรี้ยวตามประกาศิตฝ่ายวิญญาณที่กำหนดไว้โดยคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์เดิม (สดุดี 69:21) การที่พระเยซู “ทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยว” เป็นการยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเยซูทรงดื่มน้ำองุ่นเปรี้ยวและทรงทำให้เราสามารถดื่มน้ำองุ่นใหม่ “น้ำองุ่นเปรี้ยว” เสด็จถึงบทบัญญัติของสมัยพระคัมภีร์เดิมในขณะที่ “น้ำองุ่นใหม่” แสดงถึงบทบัญญัติแห่งความรักที่พระเยซูทรงทำให้สำเร็จด้วยพระองค์

ตามบทบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมคือความบาปทุกคนต้องถูกลงโทษเพราะบาปของเขาและการไถ่บาปของเขาจะถูกลงโทษด้วยเลือดของสัตว์ที่ขาดวิญญาณแต่พระเจ้า แต่เมื่อพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและทรงไถ่เราให้พ้นจากคำแช่งสาปของกรรมบัญญัติด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนกางเขน พระเยซู “ทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยว” เพื่อเรา

ด้วยเหตุนี้ เราจะได้รับกรยกโทษบาปของเราเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์และกลับใจจากบาปของเราด้วยหัวใจ นี่เป็นการแสดงถึง “การดื่มน้ำองุ่นใหม่” และเพื่อให้เราเข้าใจถึงความจริงของพระเยซูจึงตรัสว่า “เรากระหายน้ำ” และพระองค์ทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยว

คำตรัสที่หก: “สำเร็จแล้ว”

ยอห์น 19:30 กล่าวว่า “เมื่อพระเยซูทรงรับน้ำองุ่นเปรี้ยวแล้ว พระองค์ตรัสว่า ‘สำเร็จแล้ว’ และทรงก้มพระเศียรปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” คำตรัสที่ว่า “สำเร็จแล้ว” พระเยซูทรงกล่าวถึงวิธีการที่พระองค์ทรงทำให้การจัดเตรียมเรื่องการไถ่มนุษย์สำเร็จและทรงทำให้กรรมบัญญัติสำเร็จด้วยความรัก

เพราะกรรมบัญญัติกำหนดไว้ว่า “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” คนบาปทุกคนต้องถูกลงโทษด้วยความตายและคนรัก นานมาแล้วที่บุตรของพระเจ้าเองจึงก้าวหรือเกาะและถ่วงเลือดของสัตว์เหล่านั้นเพื่อการยกโทษบาปของตน แต่พระเยซูทรงได้มาเป็นคนบาปให้พ้นจากคำแช่งสาปของกรรมบัญญัติด้วยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาขึ้นตอนต่าง ๆ ที่พระเยซูทรงก้าวผ่านเพื่อไถ่มนุษย์จากบาปของเขาสำเร็จแล้วด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อยู่เหนือจินตนาการและคำอธิษฐานทั้งสิ้น พระบุตรของพระเจ้าผู้ประเสริฐเสด็จลงมาในโลกนี้ ทรงประกาศข่าวเรื่องแผ่นดินสวรรค์และทรงรักษาโรคภัยและความป่วยไข้ของมนุษย์ผู้คนวาทนาให้หาย พระองค์ทรงทนต่อความทุกข์ทรมานของการถูกจับกุมและถูกเขียนชื่อโดยคนบาปพร้อมกับสวมมงกุฎหนามไว้ที่พระเศียรของพระองค์และพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ถูกตอกตะปู

บัดนี้ ด้วยความรักและการเสียสละของพระองค์เพื่อเรา เราจึงได้รับสิทธิที่จะเขาไปสู่สวรรค์ด้วยความเชื่อของเราในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทำให้อำนาจของความตายที่มารซาตาน (ซึ่งต้องการปกครองเหนือมนุษย์มาเป็นเวลานาน) ยึดครองเอาไว้ ตอนนีเราต้องทำสิ่งใด เมื่อพระเยซูทรงทำให้การเตรียมทั้งสิ้นของพระบิดาสำเร็จและทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย เราต้องทำให้ภาพพระทัยของพระเจ้าสำเร็จด้วยเช่นกัน

น้ำพระทัยของพระเจ้าคือเพื่อให้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบ เราต้องสำแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งแก่ภายใน มีความรักฝ่ายวิญญาณ ทำให้ลักษณะของมนุษย์บริสุทธิ์ และเหมือนที่พระองค์ทรงบอกให้เรา “เป็นพยานฝ่ายเราจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก” เราต้องพยายามทุกวิถีทางในเรื่องความรอดของดวงวิญญาณ เมื่อทำเช่นนั้นแล้วเราก็สามารถเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าสาวที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ ทำหน้าที่ซึ่งเราแต่ละคนได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้สำเร็จ และพบกับพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาว่า “สำเร็จแล้ว”

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... เมื่อเราเข้าใจความหมายฝ่ายวิญญาณของ “คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำของพระเยซูบนไม้กางเขน” และจารึกคำตรัสเหล่านี้ไว้ในจิตใจของท่าน ขอให้ท่านแต่ละคนดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าในโลกนี้และอยู่ข้างองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปในที่อยู่อาศัยอันงดงามในแผ่นดินสวรรค์ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของเรา

คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำของพระเยซูบนไม้กางเขน (4)

“พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์’ ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” (ลูกา 23:46)

เมื่อช่วงเวลาของการเสียชีวิตมาถึง ผู้คนส่วนใหญ่จะมองย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตของตนและจะฝากฝังความตั้งใจสุดท้ายกับครอบครัวและเพื่อนฝูงของตน พระเยซู (ผู้ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์) ทรงฝากฝังคำตรัสบางคำเอาไว้ไม่นานก่อนที่พระองค์ทรงสิ้นลมหายใจบนไม้กางเขนและถ้อยคำเหล่านี้เป็นที่รู้จักในชื่อของ “คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำของพระเยซูบนไม้กางเขน”
เมื่อเราข้รู้ถึงพระทัยของพระองค์ผู้เป็นเจ้าของเรา (ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า) ผู้ทรงทำให้การจัดเตรียมเรื่องความรอดสำเร็จเราก็กลายเป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้า เพื่อสานต่อจากหนังสือพิมพ์นรินทร์ฉบับที่แล้ววันนี้ขอให้เรากล่าวถึงคำตรัสคำที่เจ็ดซึ่งพระเยซูตรัสไว้บนไม้กางเขน

1. เหตุผลที่พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า’

ลูกา 23:46 บอกเราว่า “พระเยซูทรงร้องเสียงดังตรัสว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์’ ตรัสอย่างนั้นแล้ว จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป” ทำให้พระเยซูจึงทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า”
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อว่าประชาชนจะสามารถได้ยินคำตรัสสุดท้ายของพระองค์บนโลกนี้และเพราะว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงปรารถนา “ร้องเสียงดัง” ต่อพระองค์ในการอธิษฐานเช่นกัน
นอกเหนือจากพระคำของพระองค์ในเยเรมีย์ 33:3 ที่ว่า “จงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะสำแดงสิ่งที่ใหญ่ยิ่งและที่อันอาจใหญ่โต ซึ่งเจ้าไม่รู้ในเงา” แล้วพระเจ้าตรัสอยู่ทั่วไปในพระคัมภีร์ว่าเราต้องร้องทูลพระองค์ในการอธิษฐาน (กัณดารวิถี 12:13; 2 พงศาวดาร 32:20; สดุดี 57:2; มาระโก 10:47; ยอห์น 11:43; กิจการ 4:24; กิจการ 7:59)
เมื่อพระเยซูทรงอธิษฐาน ในสวนเกทเซมนีก่อนที่พระองค์จะถูกจับกุมไม่นาน พระองค์ทรงอธิษฐานด้วยใจอ่อนรนอย่างเต็มที่จน “พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่” ผู้ช่วยราชการทางการแพทย์กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งมีตกอยู่ในความเครียดอย่างมากหรือมีความพยายามอย่างมาก เป็นไปได้ที่เส้นเลือดฝอยของเขาจะแตกซึ่งเป็นเหตุให้เม็ดเหงื่อและเลือดไหลออกมาในเวลาเดียวกันและทำให้คนนั้น “เหงื่อไหลราวกับเม็ดเลือด”
นอกจากนี้ความจริงที่ว่าพระเยซูทรงเหงื่อไหลราวกับว่าพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตในขณะที่อธิษฐานในยามคิดค้นที่มืดมิดทมิฬหนาวเย็นแบบนั้น ในอิสราเอลซึ่งให้เห็นว่าพระองค์คงต้องอธิษฐานด้วยใจอ่อนรนอย่างเต็มที่มากเพียงใด

2. “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”

1) พระเยซูทรงยืนยันถึงความเป็นอมตะของวิญญาณ
เมื่อพระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์ พระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” เพราะจิตวิญญาณของพระองค์ไม่ดับสูญแม้ชีวิตฝ่ายกายของพระองค์สิ้นสุดบนไม้กางเขน พระเจ้าพระบิดาจึงทรงรับเอาวิญญาณจิตของพระเยซู มนุษย์ประกอบด้วยร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ เมื่อชีวิตจบลง ร่างกายเป็นเพียงภาชนะสำหรับวิญญาณและจิตใจและจะกลายเป็นผงกลืนดิน แต่เพราะวิญญาณเป็นสิ่งนิรันดรและอมตะวิญญาณจึงไม่ดับสูญ
วิญญาณของอาดัมถูกสร้างขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขาหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมา พระเจ้าทรงเติมวิญญาณของอาดัมให้เต็มด้วยความรู้ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นความจริง จิตใจของอาดัมจึงเป็นวิญญาณซึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตถูกห่อหุ้มไว้ในความรู้ฝ่ายวิญญาณ “จิตใจ” หมายถึงหน้าที่ทุกอย่างซึ่งช่วยบุคคลให้สะสมข้อมูลไว้ในสมองของตนและช่วยเขาให้จดจำข้อมูลบางอย่าง คิดและรู้สึกเกี่ยวกับข้อมูลนั้น และประยุกต์ใช้หรือทำตามข้อมูลดังกล่าว
ดั้งเดิม เจ้านายของอาดัมคือวิญญาณของเขาซึ่งควบคุมจิตใจและร่างกายของเขาเอาไว้ เมื่อวิญญาณของเขาเต็มไปด้วยความจริง จิตใจและร่างกายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณก็เป็นของความจริงเช่นกัน
เมื่ออาดัมทำบาปต่อพระเจ้าด้วยการกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและรู้ชั่ว วิญญาณของเขาที่ตาย “การตายของวิญญาณ” หมายถึงการสื่อสารของบุคคลกับพระเจ้าถูกตัดขาดและการที่วิญญาณของบุคคลไม่สามารถทำหน้าที่ของตนเอง เมื่อวิญญาณซึ่งเป็นนายของมนุษย์ตายลงและหยุดทำหน้าที่ที่จิตใจก็ทำหน้าที่ที่ของเจ้านายแทนและเริ่มปกครองเหนือร่างกายและจิตใจเริ่มรับเอาความรู้ที่เป็นเท็จเข้ามาโดยการทำงานของปีศาจซาตาน คราปได้จิตใจเต็มไปด้วยความเท็จ ความจริงที่พระเจ้าทรงปลูกฝังไว้ตั้งแต่แรกก็ถูกกำจัดทิ้งไป สิ่งที่ถูกกำจัดทิ้งไปได้แก่จิตใจที่แสวงหาความรัก ความสุภาพอ่อนน้อม และการเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและสิ่งที่เข้ามาแทนที่ได้แก่จิตใจที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง อารมณ์ความโกรธ และความเห็นแก่ตัว
“การตายของวิญญาณ” หมายถึงสถานะที่ความรู้อันเป็นเท็จได้ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเอาไว้ในกำมือของตนและขัดขวางไม่ให้เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตทำหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม การหุ่จะระงับของการทำหน้าที่ของวิญญาณของ

บุคคลไม่ใช่สัญญาณของการดับสูญของวิญญาณของเขา เพราะวิญญาณของมนุษย์เกิดจากลมปราณแห่งชีวิตของพระเจ้านิรันดรและอมตะ วิญญาณจึงไม่มีวันดับสูญ
เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจเมื่อร่างกายตาย บุคคลต้องอาศัยสมองเพื่อจดจำและคิดผ่านทางเซลล์สมองของตน เมื่อชีวิตฝ่ายกายสิ้นสุดลงและระบบความจำภายในสมองของสัตว์ (ซึ่งไม่มีวิญญาณ) จางหายไป เนื้อหนังและจิตใจจะดับสูญและกลับไปสู่ความว่างเปล่า
อย่างไรก็ตาม หน้าที่ของจิตใจของมนุษย์ที่ไม่มีวิญญาณถูกถ่ายทอดไปยังจิตใจและถูกสะสมไว้ในนั้น ด้วยเหตุนี้แทนที่จิตใจจะดับสูญ จิตใจจะคงอยู่ตลอดไปด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณเมื่อลักษณะของจิตใจถูกใส่เข้าไปในวิญญาณ เพื่อเหตุผลเดียวกันนี้เองที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”
เมื่อบุคคลได้ยินถึงพระกิตติคุณและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ เขาก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิญญาณของเขาซึ่งเคยไปก่อนหน้านั้นก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ นอกจากนี้ คราปได้ที่ยังสื่อสารกับพระเจ้าและได้รับความจริงจากพระองค์ คนนั้นก็ยังสามารถกำจัดความเท็จภายในเขาทิ้งไป คราปได้ที่เขาเต็มตนไปด้วยความจริง คนนั้นก็จะคิดและเดินด้วยความจริง
เราพูดถึงคนที่วิญญาณของเขาได้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่และคนที่ตัดสินใจของตนด้วยความจริงว่า “จิตวิญญาณของทานเจ้าเจริญ” เมื่อจิตวิญญาณของทานเจ้าเจริญขึ้น (กล่าวคือ คราปได้ที่จิตใจของทานเจ้าเต็มไปด้วยความจริง) เขาก็จะจำรู้สึกทุกประการและมีพละทานมีสมบูรณ์ (3 ยอห์น 1:2)
เหมือนที่พระเยซูตรัสกับเราในยอห์น 3:5 ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” เมื่อคนที่บังเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระวิญญาณ (คนที่วิญญาณได้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่) จิตใจและวิญญาณของเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะเขาไปสู่สวรรค์ อย่างไรก็ตาม คนที่วิญญาณไม่ได้รับการฟื้นขึ้นมาใหม่และไม่ได้ปลุกฝังความจริงไว้ในจิตใจของตนเพราะเขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะไม่สามารถเขาไปสู่สวรรค์
นรกเป็นสถานที่ซึ่งสร้างไว้สำหรับผู้คนแบบนั้น เมื่อชีวิตฝ่ายกายซึ่งเป็นชีวิตที่เป็นบาปของเขาสิ้นสุดลงคนเหล่านี้จะถูกขังไว้กับปีศาจซาตานในบึงไฟนรกนิรันดร

2) พระเจ้าทรงยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงเชื่อฟังและทำให้หลังสารพัดสำเร็จตามการจัดเตรียมของพระเจ้าเท่านั้น

ความจริงที่ว่าพระเยซูทรงอธิษฐานบนไม้กางเขนว่า “ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” ยืนยันถึงวิธีการที่พระองค์ทรงเชื่อฟังและทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จตามการจัดเตรียมของพระเจ้าเท่านั้น การเสด็จเข้ามาในโลกนี้ การถูกตรึงบนไม้กางเขน และการฟื้นขึ้นมาไม่ได้ถูกวางแผนและดำเนินการตามน้ำพระทัยหรือแผนการของพระองค์ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าทรงครอบครองชีวิต ความตาย กำแพงสถาป และพระพรของมนุษย์รวมทั้งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ (ยอห์น 4:34) ในขณะที่เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่มอบคำอธิษฐานของเราคือพระเจ้า
พระเยซูตรัสกับเราไว้ในมัทธิว 10:29-31 ว่า “นกกระจอกสองตัวขายบาทหนึ่งมิใช่หรือ แต่ถ้าพระบิดาท่านไม่ทรงเห็นชอบ นกนั้นเมล็ดข้าวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้ ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายมีค่ากว่านกกระจอกหลายตัว” ถาท่านยังงูและจารึกความสำคัญฝ่ายวิญญาณแห่งความแค้นดังกล่าวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ในจิตใจของท่านอย่างแท้จริง ท่านก็จะสามารถมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระเจ้าเหมือนที่พระเจ้าเตือนเราในเรอัส 4:12 ว่า “แต่ถ้าพระบิดาท่านไม่ทรงเห็นชอบ นก [กระจอก] นั้นเมล็ดข้าวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้” และ “ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น” ถาเราสามารถไว้วางใจพระองค์ด้วยความเชื่อสะกอก ไม่มีคำตอบใดที่พระเจ้าไม่ได้รับจากพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาเรื่อง โรคภัย พระพรที่บันดาลหรือที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งเพื่อการทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จดูแล้ว
แม้พระเยซูทรงดำรงอยู่ในสภาพของพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า แต่พระเยซูทรงแสวงหาและทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นและมอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ ในทำนองเดียวกัน แทนที่จะมอบความไว้วางใจของท่านไว้กับวิธีการของมนุษย์หรือกับคนอื่น ขอให้ท่านแต่ละคนจงจดจำว่าตนอยู่ที่พระเจ้าแต่ผู้เดียว ขอให้ท่านมีประสบการณ์กับการทำงานของพระองค์ที่อยู่นอกล้อมอำนาจของมนุษย์ และขอให้ท่านถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่ง ที่ผู้ชายหญิงที่รักในพระคริสต์...
อาการที่ท่านจดจำ “คำตรัสสุดท้ายเจ็ดคำบนไม้กางเขน” ของพระเยซูเอาไว้เสมอ ขอให้พระทัยของพระเยซูผู้ทรงร้องเสียงดังในท่ามกลางความเจ็บปวดแห่งการถูกตรึง และทำให้หนัก พระทัยของพระเจ้าสำเร็จอย่างครบถ้วนขอใหท่านแต่ละคนได้รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมในวันนั้น ในขณะที่ท่านเฝ้ารอคอยพระองค์ผู้ทรงจะเสด็จกลับมาเพื่อเรา ผมอธิษฐานในพระนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรนรินทร์เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่คิดจากการคลั่งใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรนรินทร์เชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบาปด้รักษา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำบัดรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรนรินทร์เชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ โถงของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
การเป็นขึ้นมา - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรนรินทร์เชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร
การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในท่าอากาศก่อนาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรนรินทร์ประกาศถึงความเชื่อของนรินทร์ “หลักข้อเชื่อของนรินทร์” ทุกครั้งที่ปรมาประจักษ์ร่วมกัน และเชื่อ ในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยความถ่อมต้อซึ่งให้รางวัลหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีกลางมนุษย์ทั่วไป”

“ความสุขได้เติมเต็มในจิตใจของฉัน นับตั้งแต่นั้นมีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจและความรักของพระเจ้า”

มัคนายิกายังซุน คิม (อายุ 61 ปี จากคริสตจักรมันมินซุนซอน)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความสุขเพราะความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมอบให้กับฉันที่จริงใจ

เคยได้รับของประทานแห่งการพูดภาษาแปลก ๆ เมื่อฉันยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่ 2 ฉันจบการศึกษาจากโรงเรียนของมิชชัน แต่ฉันไม่เคยมีโอกาสเป็นเวลานาน สิ่งที่ทำให้ความเชื่อที่แท้จริงกับฉันคือเทพคำเทศนาและหนังสือของ ดร. แจร์ร็อก ลี รวมทั้งหนังสือพิมพ์มันมิน มัคนายิกาสอง ปาร์ค

(ที่สะโกของฉันที่อาศัยอยู่ในกรุงโซล) มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับฉันอยู่บ่อย ๆ วันหนึ่งฉันพบกับศิษยาภิบาลคองฮอน คิม

(จากคริสตจักรมันมินซุนซอน) ที่ร้านซ่อมรถแห่งหนึ่ง หลังจากพูดคุยกับท่านฉันเริ่มรู้จักความรักของพระเจ้าและขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ซึ่งมากขึ้น



มัคนายิกายังซุน คิม (ขวา) เติบโตไปด้วยความรักของพระเจ้าและลืมนายุของเธอ

ชีวิตคริสเตียนคือการเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า

ในปี 2010 ฉันเริ่มรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสเตียน ในขณะที่ฉันกำลังฟังคำเทศนาในคริสตจักรมันมินซุนซอน สิ่งนั้นคือการเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า ฉันคิดว่าฉันไม่เคยบอกความยุ่งยากให้กับผู้ใดเลยและมุ่งหาเฉพาะความดีและการรับใช้คนอื่นเท่านั้น ฉันเคยเชื่อเช่นกันว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใคร ๆ กับบาป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ฟังคำเทศนาฉันเริ่มค้นพบจิตใจที่เป็นเท็จรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความเยอหยิ่งจองหอง การยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และการมีความมุ่งมั่นอยู่ในฉัน ฉันร้องไห้กลับใจจากสิ่งเหล่านั้น

ในเวลาเดียวกัน ฉันได้สัมผัสถึงความรักอันอบอุ่นของพระเจ้า ในเดือนเมษายน 2011 แฟนคลับชายของฉันให้การไม่ไต่ถามเวลาสามสัปดาห์เพราะความเจ็บปวดของรุนแรง ฉันต้องไขว่คว้าหาความรักเนื่องจากฉันทำร้ายเสริมสวยและฉันเป็นคนถนัดซ้าย แต่ฉันไขว่คว้าหาความรักไม่ได้ ฉันไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เช่นกัน ฉันนั้นสามปีของฉันจึงให้ความช่วยเหลือกับฉัน

ในเวลาที่เหมาะสม ฉันมีโอกาสได้พบ ดร. แจร์ร็อก ลี พร้อมกับสมาชิกคริสตจักรของเรา ฉันได้รับโอกาสอธิษฐานจากท่าน วันต่อมาฉันหยิบขวานใหม่ชิ้นหนึ่งใส่ปากของฉัน กลิ่นหอมของสระเหงาที่ไร่ขิงนามที่ขมขื่นของฉัน

ฉันคิดกับตนเองว่า “กลิ่นนั้นมาจากไหนนะ” ในวันที่นั้นเองฉันสังเกตเห็นแสงขนาดใหญ่สองท่อนที่ปรากฏขึ้นที่เขนคานชายของฉัน

ฉันมองเห็นหมอกควันที่ขมขื่นที่เขนคานชายของฉัน ในเวลาเดียวกันอีกด้วย สิ่งนั้นดูดีกลับและน่าอัศจรรย์มาก นอกจากนี้ ฉันเริ่มไขว่คว้าหาความรักของพระเจ้าได้อย่างคล่องแคล่วอีกครั้งหนึ่งซึ่งฉันทำสิ่งใดไม่ได้เลยก่อนหน้านี้ นับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันก็เต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ในเดือนมิถุนายนศกปีแรกที่ฉันมีมือใหม่ที่ส่องประกายไปจนทุกวันนี้ ในเดือนกรกฎาคม

ฉันเติบโตด้วยความรักของพระเจ้าเมื่อฉันมองเห็นแสงอรุณโทัยปรากฏขึ้นบนจอโทรทัศน์เมื่อถือของของฉันในช่วงการประชุมผู้นำ ในเดือนสิงหาคม

ฉันมองเห็นแมลงปอฝูงใหญ่บินลงมาจากฟ้าสวรรค์และเกาะอยู่บนสมาชิกมันมินและตัวฉัน สิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ใจมากและเป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างมากทีเดียว

การประกาศที่คิดผลอย่างบริบูรณ์

ฉันเริ่มเป็นพยานถึงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ฉันได้มีประสบการณ์ซึ่งนำฉันไปสู่การประกาศพระกิตติคุณกับคนมากกว่าสิบคน คนเหล่านั้นพูดด้วยความสุขว่าสมาชิกคริสตจักรทุกคนเป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ โจซัง เบ็ ไดอานหนังสือคำเทศนาของ ดร. ลี เรื่อง “สิริมงคลชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” และได้รับพระคุณอย่างมาก จากนั้นเธอรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลคองฮอน คิม โดยผ่านแผ่นซีดีที่ ดร. ลี ได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) เธอรู้สึกอ่อนที่บริเวณใต้ของท้องของเธอและจากนั้นอาการที่ขึ้นผลกระทบทหลังจากการผ่าตัดเอาเนื้องอกในรังไข่ออกก็หายไป ไม่นานหลังจากนั้นเธอได้รับการรักษาให้หายจากโรควิตกกังวลในลำไส้เช่นกัน ในช่วงปลายปีที่แล้วฉันได้รับรางวัล “ผู้นำกลุ่มเซลล์ดีเด่น” ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเขตย่อยในปีนั้นเหนือสิ่งอื่นใด ฉันพยายามอย่างมากที่จะเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าและหวังที่จะอธิษฐานที่คิดว่าในสวรรค์เหมือนที่บันทึกไว้ในมัทธิว 11:12 ความชื่นชมยินดีและการขอบพระคุณเต็มอยู่ในจิตใจของฉัน ฉันอธิษฐานเพื่อจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่ฉันได้พบกับผู้คนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

คุณจอห์น บาบู (อายุ 34 ปี จากคริสตจักรอีแวนเจลิคอลล อินเดียน)

“ผมและภรรยาเปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีหลังจากที่เร าทนทุกข์กับอาการเป็นหมัน แต่ตอนนี้เรามีลูกสาวที่น่ารักชื่อเออรุสซี”



ประมาณ 4 ปีที่แล้วผมเริ่มทำงานกับคริสตจักรมันมินเซนในภายใต้การนำของศิษยาภิบาลโจเซฟ ฮาน ผมทำงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ท่อน้ำประปา และงานดูแลรักษาคนอื่น ๆ ในขณะที่ทำงานอยู่ที่นั่นผมเกิดได้ยินคำพยานของสมาชิกคริสตจักรที่มีประสบการณ์กับการทำงานอย่างอัศจรรย์ ในบรรดาคำพยานเหล่านั้น คำพยานของคุณ โรสลิติและคุณมูลาดีงดูดีความสนใจของผมอย่างมาก คนเหล่านั้นเข้าร่วมในการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้แผ่นซีดีร่วมกับศิษยาภิบาลมิง ลีในเดือนพฤศจิกายน 2008 และจากนั้นพวกตั้งครก เรื่องราวของคนเหล่านั้นให้ความหวังกับผมและภรรยาอย่างมาก สาเหตุก็เพราะว่าเราไม่มีลูกแม้ว่าเราแต่งงานกันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2004 นอกจากนั้น ผมได้ยินเรื่องราวของผู้คนอื่น ๆ ที่ได้รับพระพรของการตั้งครกหลังจากที่ทนทุกข์กับการเป็นหมัน โดยคำอธิษฐานของ ดร. แจร์ร็อก ลี ผู้รับใช้ที่มีฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า สิ่งนี้ทำให้ผมมีความเชื่อมากขึ้น เราพูดด้วยความเชื่อว่า “พระเจ้าจะประทานลูก

ให้กับเรา” ผมไม่ได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวและไม่ได้อธิษฐานเงินเดือนให้สูงขึ้นในขณะที่ทำงานให้กับคริสตจักร ผมเพียงแต่ทำงานด้วยความตั้งใจและการอุทิศตน ในปี 2010 ในที่สุดผมก็ได้ยินข่าวที่น่ายินดี นั่นคืออาจารย์บ็อกกิม ลี (ประธานศูนย์การอธิษฐานมันมิน) จะเดินทางมายังคริสตจักรมันมินเซนในเพื่อนำการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้แผ่นซีดีที่จริง เวลานั้นเราเข้าร่วมนวัตรการกับคริสตจักรออกแห่งหนึ่ง แต่ผมก็เตรียมตัวพร้อมสำหรับการประชุมอย่างสุดใจของผมและเข้าร่วมในการประชุมที่พร้อมทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านของผม ในที่สุด เราได้รับเอาคำอธิษฐานของอาจารย์ดีโดยใช้แผ่นซีดีในการประชุม นั่น จากนั้นภรรยาของผมก็ตั้งครกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2011 ภรรยาของผมคลอดเด็กทารกอย่างแข็งแรงน้ำหนัก 6.8 ปอนด์ในวันที่ 23 พฤศจิกายนสุดท้ายเราก็มีลูกสาวที่น่ารัก ฮาลูดา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org- (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์ Thai
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนพาร์คเซิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net



www.gcmtv.org www.manminseminary.org www.wcdn.org